

Số: 54 /KH-UBND

An Biên, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020**

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-LĐTĐTBXH ngày 09/03/2020 của Sở Lao động TB&XH tỉnh về việc Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020 như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm phòng ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Đảm bảo sự thống nhất, phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành và các đoàn thể của địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; xử lý kịp thời với các hành vi, vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; tội phạm về mại dâm; phòng chống mua bán người vì mục đích mại dâm; góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; danh dự nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

**II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG**

**1. Phạm vi**

Kế hoạch được thực hiện trong phạm vi toàn huyện. Đặc biệt là ở các địa bàn vùng giáp ranh, khu vực thị trấn... có tệ nạn mại dâm.

**2. Đối tượng**

- Người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm.
- Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.
- Các gia đình có nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm.



### **III. NỘI DUNG**

#### **1. Tuyên truyền giáo dục và nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở**

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, giảm đối tượng tham gia hoạt động mại dâm. Nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm và tác hại của tệ nạn mại dâm và tác hại của tệ nạn mại dâm được thực hiện dưới nhiều hình thức, biện pháp đến các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và gia đình trên địa bàn.

Nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phải được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, phù hợp với từng địa bàn tuyên truyền. Phát huy các tổ chức, các cộng tác viên, tuyên truyền viên, Đội công tác xã hội tình nguyện hiện có tại các địa phương; tuyên truyền các nội dung trên và tuyên truyền gắn kết với các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm...

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm.

#### **2. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có liên quan đến hoạt động mại dâm**

Rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (cơ sở Karaoke, massage, cơ sở lưu trú, ăn uống, quán nhậu bình dân...) ở từng địa phương.

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ làm phát sinh tệ nạn mại dâm. Xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa khiêu dâm, hành vi dâm ô, sử dụng thuốc lắc, tiêm, chích ma túy...

#### **3. Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không tệ nạn mại dâm**

Tăng cường công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, thông qua việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và đăng ký xây dựng của các địa phương; phối hợp tốt với các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng phát động.

Thực hiện phân loại, đánh giá, chấm điểm, xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, liên tục nhiều năm.

#### **4. Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và các chương trình kinh tế xã hội và xây dựng mô hình**

Triển khai lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác như: giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động...; tạo nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp



cho phụ nữ, trẻ em gái, các hộ gia đình nghèo, hộ khó khăn nhằm phòng ngừa các nguy cơ có liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình phòng, ngừa tệ nạn mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV/AIDS tại xã Hưng Yên (mô hình câu lạc bộ phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV/AIDS trong phòng chống mại dâm).

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

##### Phòng Lao động TB&XH

Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai kế hoạch, thực hiện lồng ghép với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm; phòng chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống mua bán người; phòng, chống trẻ em bị xâm hại tình dục với phòng, chống tệ nạn mại dâm và đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây hoạt động mại dâm được phát hiện.

Bổ trí công chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và tham dự các lớp tập huấn, hội nghị triển khai các văn bản về phòng, chống tệ nạn mại dâm do tỉnh tổ chức, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về tệ nạn mại dâm tại địa phương;

Củng cố Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm cấp huyện và Đội Công tác xã hội tình nguyện ở các xã, thị trấn.

Tham mưu cho UBND huyện định kỳ báo cáo 6 tháng, năm và đột xuất.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020 trên địa bàn huyện An Biên.

##### Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT HĐND-UBND huyện;
- Phòng Lao động TB&XH;
- TV Đội CTXHTN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH  
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN  
 AN T. KIỂM GIẢM  
 CHỦ TỊCH  
 Lê Thị Hồng Tươi